



สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ นิติกร
ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 19 เมษายนถึง 11 พฤษภาคม 2568 รวม 8 วัน

ระยะเวลาอบรม 48 ชั่วโมง (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ค่าลงทะเบียน

19,000 บาท**

** (มีค่าบริการอินเทอร์เน็ต 20 บาทรวมเป็น 19,020 บาท)

จะได้รับไฟล์เอกสารการอบรม อุปกรณ์การอบรม
อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่างตลอดการอบรม

ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์
อาคารเนติบัณฑิตยสภา
ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

LINE OPEN CHAT

ลงทะเบียน



สอบถาม โทร.
0 2887 6836



เว็บไซต์
www.thethaibar.or.th





โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
“กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งทีุ่ดเร่งการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานที่นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน ปัจจุบันพบว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเบียดบังทรัพย์สินเงินทองของราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง การเอื้อหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ใช้อำนาจหน้าที่ที่ถ่วงถ่วง บังคับ ชูเชื้อ เรียกรับ ผลประโยชน์และการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ ซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และถือเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา ซึ่งผู้กระทำความผิดมีแนวโน้มที่จะถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้น และจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้น แต่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบใช้การพิจารณาโดยไต่สวน ซึ่งพบว่าในทางปฏิบัติยังมีปัญหาที่เกิดจากการที่ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบไต่สวนเป็นที่แพร่หลาย ผู้ถูกดำเนินคดีอาจเสียเปรียบในการต่อสู้คดี เนื่องจากทนายความและนักกฎหมายไม่คุ้นชินกับระบบไต่สวน การจัดอบรมหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบไต่สวนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินคดีเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งดำเนินคดีโดยระบบไต่สวน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งดำเนินคดีโดยระบบไต่สวน ทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการสำคัญ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักรู้และส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอันจะเป็นการช่วยลดโอกาสการทุจริต รวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทุจริตที่มีลักษณะการกระทำความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ชั้นสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลทุกศาล

๔. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

๓. เป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ นิติกร ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ

๔. รูปแบบการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

เป็นการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ ๑๐๐ คน

๕. กำหนดเวลาการบรรยาย

อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๘ วัน (๔๘ ชั่วโมง)

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาทุจริต เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ อันจะเป็นการช่วยลดโอกาสการทุจริต และสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทุจริตที่มีลักษณะการกระทำ ความผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

๗. วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดตามกำหนดการแนบ)

๘. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน เอกสาร อุปกรณ์การอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง ตลอดการอบรม คนละ ๑๙,๐๐๐ บาท

๙. งบประมาณ

งบประมาณจากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๐. สถานที่อบรม

ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๔ อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ ๓๒/๒ - ๘ หมู่ที่ ๑๖ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนกบริหารการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์



โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

“กฎหมายวิธีพิจารณาศึอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568

(อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ รวม 48 ชั่วโมง)

วัน/เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.	การสืบสวนและสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สัมมนากระบวนการไต่สวนและชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช. และสิทธิของผู้ถูกชี้มูลในทางอาญาและทางวินัย	พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจตรีอรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. และคณะ (รวม ๓ ท่าน)
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.	สัมมนาการสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในมุมมองของสำนักงาน ปปช. มาตรการทางทรัพย์สินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ และคณะ (รวม ๓ ท่าน) นายนิกร ทัสโร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.	มาตรการทางทรัพย์สินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) บทบาทพนักงานอัยการในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	นายนิกร ทัสโร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. เวลา 13.00 - 16.00 น.	มาตรการกฎหมายคุ้มครองการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวคิดในการไต่สวน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	นายสุริยน ประภาสวัต อัยการพิเศษฝ่ายสอบสวน ๑ นายนิกร ทัสโร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

<p>วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568</p> <p>เวลา 9.00 - 12.00 น.</p> <p>เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>	<p>ขั้นตอนการฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยราษฎร</p> <p>หลักการชี้ช่องพยานหลักฐานในกระบวนการไต่สวน</p>	<p>นายจุมพล รัตนภาส ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑</p> <p>นายศักดิ์ดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์</p>
<p>วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568</p> <p>เวลา 9.00 - 12.00 น.</p> <p>เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>	<p>ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการยื่นคำฟ้อง การทำคำฟ้อง การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงาน</p> <p>การทำบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงแทนการเบิกความ และขออนุญาตศาลถามความ</p>	<p>นายภูเทพ ณัฐภณศรายุทธ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษ</p> <p>นายจุมพล รัตนภาส ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑</p>
<p>วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568</p> <p>เวลา 9.00 - 12.00 น.</p> <p>เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>	<p>ข้อสังเกตการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ของคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยศาล</p> <p>ข้อสังเกตการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ของคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทนายความ</p>	<p>นายบัลลังก์ จิระบุญศรี เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้</p> <p>นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษาทฤษฎี แห่งเนติบัณฑิตยสภา</p>
<p>วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568</p> <p>เวลา 9.00 - 12.00 น.</p> <p>เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>	<p>ข้อสังเกตการพิจารณาคดีในศาลชั้นศาลอุทธรณ์ ของคดีคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>ข้อกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตในศาลฎีกา</p>	<p>นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ภาค ๓</p> <p>นายอฉิม อินทุภูติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา</p>

** พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

** พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม